



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

23 ธันวาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว ญญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้ช่วยผอ.ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า รพ. ได้เปิดคลินิกกัญชาทุกวันตาม รมว.สร. สั่งการ ตั้งแต่ 19 ธ.ค. เป็นต้นมา เน้นติดตามการใช้ เฝ้าระวังความปลอดภัย และเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยจ่ายยาตำรับแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมร่วมกับตำรับอื่นๆ เน้นการดูแลแบบองค์รวม ที่ผ่านมาพบว่า ยาสุขไสยาสน์ช่วยให้ผู้ป่วยนอนหลับได้จริง และยังช่วยเรื่องคุณภาพชีวิตอื่น ๆ ด้วย รพ. จะพัฒนาการเก็บข้อมูลที่มีระบบและประเมินผล เพื่อให้มีข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัย นำไปสู่การขึ้นทะเบียนและขยายการปลูกไปยังเกษตรกรและการผลิตให้ภาคเอกชน ขณะเดียวกันจะสืบค้นองค์ความรู้ยาพื้นบ้านที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมอื่นๆ อีก เพื่อให้มียาจากภูมิปัญญาที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพของคนไทย เน้นการผลิตที่ได้มาตรฐานและความสะดวกในการใช้ของผู้ป่วย โดยจะหารือในรายละเอียดกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ และอย.

กิจกรรมวิ่งไต่สูง

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ ลีกลับในสนามข่าว

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. มอบให้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. เป็นหัวหน้านำารณรงค์วิ่งไต่สูง เพราะมีสปิริตสูง เพ็งหายป่วยจากโรคชิคุนกุญาซึ่งมีอยู่กลายเป็นพาหะก็มาทำงานแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์Thaipbs, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์โพสทูเดย์, เว็บไซต์thaigov

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. กล่าวถึงกิจกรรม วิ่งไต่สูง ว่า เนื่องจากเข้าสู่หน้าแล้ง ไม่มีฝนตก จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ใช้ขวดข่อยยุงลาย และใช้ติดเชื้อไวรัสซิกา ที่ผ่านมารณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายยังมีปัญหา โดยเฉพาะการเข้าไปฉีดพ่นยาในบ้าน ในที่ส่วนบุคคล ประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่ให้ความร่วมมือ ปีนี้จึงต้องมีการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกอย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้การจัดกิจกรรมวิ่งไต่สูง ในวันที่ 10 ม.ค. 2563 เป็นจุดเริ่มต้น

นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมาย 3,000 คน แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ประมาณ 2,000 คน กลุ่มนักวิ่งประจำ นักวิ่งอาชีพ ประมาณ 1,000 คน มีทั้งการเดินและวิ่ง 5 กม. ตั้งแต่ใน ก.สาธารณสุข ถึง รพ.ศรีธัญญา โดยจะเดิน วิ่งพร้อมกับการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งนี้ กิจกรรมวิ่งไต่สูงวันที่ 10 ม.ค. 2563 ถือเป็นภารกิจออกพิสูจน์สัญลักณ์ของการเริ่มต้นการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทั้งนี้ ปี 2562 คาดว่าจะมีผู้ป่วยไม่เกิน 1 แสนราย และเสียชีวิตไม่เกิน 100 ราย แต่ล่าสุดพบว่าผู้ป่วย 1.1 แสนราย เสียชีวิต 140 กว่าราย ในปีหน้าหากเริ่มรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายตั้งแต่ต้น หวังว่าจะช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกได้

ของขวัญปีใหม่ 2563

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่วัดเนินพระ จ.ระยอง และกล่าวว่า สธ. ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ยาก ได้ให้กรมการแพทย์จัดทำโครงการสาธารณสุขร่วมใจเพื่อพระสงฆ์ไทยสุขภาพดี ปี 2563 มอบเป็นของขวัญปีใหม่ โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์พร้อมตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ -สามเณร 100,000 รูปทั่วประเทศ เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการดูแลรักษาพระสงฆ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย โดยจัดให้บริการฟรีทั่วประเทศ นำร่องแห่งแรกที่เขตฯ 6 รพ.ระยอง ประกอบด้วย การตรวจโรคทั่วไป การตรวจคัดกรองมะเร็ง โรคทางจักษุ ทันตกรรม ผิดวัคซินไขหวัดใหญ่ ฝังเข็มเพื่อรักษาและฟื้นฟู นอกจากนี้ จะรวบรวมข้อมูลจัดทำสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นฐานข้อมูลด้านสุขภาพพระสงฆ์ นำมาวางแผนเชิงนโยบายในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ต่อไป พร้อมทั้งให้รพ.สงฆ์จัดตั้งกองทุนดูแลสุขภาพพระสงฆ์

อาหารเลี้ยงปีใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว พญ.พรรณทิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เน้นการปรุงอาหารกินเลี้ยงในช่วงปีใหม่ที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบหลัก ต้องเลือกซื้อและปรุงด้วยความร้อนในสุกทั่วถึง หรือปรุงด้วยความร้อน 70 องศาเซลเซียส 5 -10 นาที ซึ่งจะทำให้พยาธิและเชื้อโรคตายได้ สำหรับผักสด ก่อนกินหรือนำมาปรุงอาหารต้องล้างให้สะอาดทุกครั้ง ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์พยาธิและลดการปนเปื้อนของสารเคมีและยาฆ่าแมลง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อุบัติเหตุปีใหม่ สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผบ.ตำรวจแห่งชาติ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เผยถึงการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกการจราจรแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า จะเข้มงวดใน 10 ข้อหาหลัก อาทิ ขับซิ่งรถโดยใช้ความเร็วเกินอัตรา, ขับซิ่งย้อนศร, ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ไม่มีใบขับขี่, แชนในที่คับขัน, ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ สำหรับการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์และการตรวจค้นอาวุธ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ว่าบางจุดหากทำให้รถติดโดยใช้เหตุก็ไม่ต้องตั้งด่าน นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับก.สาธารณสุขและก.คมนาคม เข้มงวดกวดขันในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ทุกราย หากพบมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กและเยาวชน จะขยายผลเอาผิดร้านค้าผู้จำหน่ายด้วย</p>	-
<p>ปลดล็อกกระท่อม สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว การประชุมคกก.ศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ วันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้รับทราบรายงานวิจัยเรื่องการให้พืชกระท่อมในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ วันที่ 27 ธ.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม จะร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถอดพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ ซึ่งหากผลการวิจัยเห็นพ้องถึงความเหมาะสมการปลดล็อกกระท่อม จะต้องมีการเสนอแก้ไขพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 คาดว่าใช้เวลาแก้ไขกฎหมายไม่นาน</p>	-
<p>นักเรียนก่อเหตุทำร้ายเพื่อน สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว จากเหตุการณ์นักเรียนชายชั้น ม.6 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี ใช้ขวดแตกเป็นปากฉลามตบคอเพื่อนนักเรียน โดยผู้เสียหายได้เข้ารับการรักษาที่รพ.ปทุมธานี และแจ้งความที่สภ.เมืองปทุมธานี โดยพนักงานสอบสวนได้ลงบันทึกประจำวันและรอสอบแพทย์ที่ทำการรักษาและชันสูตรบาดแผล ประกอบกับสอบปากคำพยานรายอื่นๆ ส่วนผู้ก่อเหตุเตรียมออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม ป.อาญา มาตรา 295</p> <p>-ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งอ้างว่าเป็นนักเรียนหญิงโรงเรียนดังกล่าว โพสต์ข้อความระบุว่า นักเรียนชายผู้ก่อเหตุมีนิสัยชอบจับนักเรียนหญิง พออีกฝ่ายไม่เล่นด้วยจะด่าและข่มขู่ ซึ่งตนเคยโดนด่าด้วยถ้อยคำรุนแรง</p> <p>- ผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจงว่า ผู้ก่อเหตุไม่ได้เป็นออทิสติก แต่อยู่ในภาวะป่วย รอแพทย์ยืนยัน ได้สั่งพักการเรียน 2 สัปดาห์ตามระเบียบเพื่อให้แพทย์ตรวจสอบ</p> <p>- นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ สพฐ. กล่าวว่า ได้พูดคุยกับผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ ผอ.โรงเรียนแล้ว โดยให้แนวทางดำเนินการ 3 ประเด็นคือ 1.ครูประจำชั้นต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียน และเข้าไปตรวจสอบสาเหตุเป็นกรณีพิเศษ 2.ให้เจ้าหน้าที่จิตวิทยาคลินิกที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานกับเจ้าหน้าที่จิตวิทยาของ สธ. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนในโรงเรียนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 3.ต้องให้ครอบครัวและสังคมช่วยเฝ้าระวังเด็กในปกครอง เพื่อป้องกันการก่อเหตุเช่นนี้อีก</p>	-
<p>เพิ่มสิทธิบัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บบมตชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปี 2563 สปสช.มอบสิทธิประโยชน์บัตรทองเพื่อส่งความสุขให้กับคนไทยในช่วงปีใหม่ ได้แก่ เพิ่มการเข้าถึงยาจำเป็นที่มีราคาแพงในบัญชียา จ (2) คือ ยา Octreotide acetate ใช้รักษาผู้ป่วยโรค Acromegaly ที่ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกหรือฉายแสงแล้ว และยา Rituximab รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด NHL ในเด็ก จัดระบบการรักษาโรคหายาก ครอบคลุมตั้งแต่ตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยง ตรวจยืนยันรักษาพยาบาล และติดตามผลการรักษา รวมถึงค่าพาหนะรับส่งต่อส่งกลับ เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า ในทารกอายุ 2-6 เดือน เคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี เคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6-12 ปี คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test สามารถตรวจพบผู้ป่วยในระยะแรกเพิ่มขึ้นและเข้าสู่การรักษาได้เร็วก่อนลุกลาม โรคในช่องปากสำหรับหญิงตั้งครรภ์ บริการยาเพิร์พสำหรับกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ 2,000 ราย ร่วมมือกับ กรมควบคุมโรคในการตรวจคัดกรองวัณโรคกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ และขยายการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิ ทุกกลุ่มวัย</p>	-
<p>ผู้ป่วยเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ จ.นครราชสีมา สื่อที่นำเสนอ : เว็บกระปุก, เว็บข่าวสด, เว็บไทยรัฐ, ข่าวสด, เว็บโพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นางอรรธา ชินวงศ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เปิดเผยกรณีมีชาย 2 คน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ชาวบ้านจันทุม ม.6 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากผีแม่ม่าย ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องจากชาวบ้านไม่ยอมมาตรวจสุขภาพประจำปี ทำให้ไม่ทราบว่าเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว ทั้งนี้ทาง สสอ.โนนสูง แนะนำให้หมั่นออกกำลังกายรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ช่วงนี้พบประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ซึ่งสภาพอากาศที่ร้อนจัดอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ โดยเฉพาะการพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิตได้ทันที</p>	
<p>ก้าวคนละก้าว สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เว็บบ้านข่าว, ไทยโพสต์, เว็บบ้านข่าว, เว็บworkpointnews, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บบมข, เว็บเชียงใหม่, เว็บกระปุก, เว็บโพสต์ทูเดย์, เว็บ77kaoded, เว็บสปริงนิวส์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, บางกอกบิซนิวส์, nationtv, เว็บสยามรัฐ, เว็บเดลินิวส์, เว็บthaipbs</p> <p>-เสนอข่าว ตู่น บอดี้สแลม พร้อม ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ และศิลปินดารารวม ทั้ง บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยชื่อดัง นำชาวเชียงใหม่กว่า 20,000 คน ออกวิ่งในโครงการก้าวคนละก้าวภาคเหนือ ระยะทาง 10.4 กม.สุดท้าย โดยมีชาวเชียงใหม่ มาร่วมวิ่งและเป็นกำลังใจจำนวนมาก โดยโครงการก้าวคนละก้าวภาคเหนือ เริ่มวิ่งตั้งแต่ 19 ธ.ค. 2562 ผ่านอุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ระยะทางรวม 300 กม. เพื่อรับบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 7 รพ.ภาคเหนือ ได้แก่ รพ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ รพ.อุตรดิตถ์ รพ.อุ้มผาง จ.ตาก รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน รพ.เวียงแก่น จ.เชียงราย รพ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ และ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ยอดบริจาครวม 17,165,687 บาท</p>	
<p>ตรวจสอบผัก-ผลไม้นำเข้า สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมฯ จะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางระบบตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าจากจีนตั้งแต่ต้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเข้า และดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ ได้แก่ ก.เกษตร ก.สาธารณสุข และหน่วยงานของประเทศจีนที่เป็นผู้นำเข้า เพื่อกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าผักผลไม้ ณ แหล่งผลิต ซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาในการตรวจสอบสินค้า ณ ด่านศุลกากร</p>	
<p>ข่าวปลอมในรอบ 1 ปี สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว ข้อมูลจากเอกสารจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2563 โดยสสส. สสำรวจพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ ระหว่างเดือน ก.ค. 2561-มิ.ย. 2562 พบ 4 Facebook Page ที่ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Fake News ด้านสุขภาพ ได้แก่ ‘ซัวร์ก่อนแชร์’ ‘อ้อ มันเป็นอย่างนี้เอง by อาจารย์เจษฎ์’ ‘หมอแล็บแพนด้า’ และ ‘ความรู้สนุก ๆ แบบหมอแมว’ โดยข่าวที่ได้รับ engagement มากที่สุด ได้แก่ 1.กัญชารักษามะเร็ง 2.อังกาบหนูรักษา มะเร็ง 3.หนานเฉาเวย์รักษา สาร์พัดโรค 4.บัตรพลังงาน รักษา สาร์พัดโรค 5.ไข่มุกย่อยยา กะสมตามร่างกาย 6.ยาฉีดต้าน HIV 7.คนเป็นเบาหวานห้ามกินทุเรียน 8.ฉีฉีกันรักษาโรค 9.มันหมูสารพัดสรรพคุณ 10.ความฉลาดของลูกได้จากแม่ 11.อาหารเค็มคืออาหารที่มีไอโอดีน 12.เนื้อไก่มีฮอร์โมนเร่งโต 13.น้ำมะพร้าวแก้อาการบ้านหมุน 14.ไข่มุกปลอมทำจากยาง 15.ยาฉีดต้าน HIV ดี คอนแทก รักษาดวงตา 16.ผงชูรสเป็นสารอันตราย 17.เครื่องตรวจสุขภาพควอนตัม และ 18.จุนมปลอมใส่ น้ำผึ้งสำหรับทารก ซึ่งประเด็นน้ำมันกัญชา, อังกาบหนู, หนานเฉาเวย์ และบัตรพลังงาน เป็น 4 อันดับที่ได้รับ engagement มากที่สุด และได้รับการแชร์มากที่สุด สำหรับช่องทางที่มีการพูดถึง Fake News มากที่สุด ได้แก่ Facebook 65% Twitter 13% ข้อความจากสำนักข่าวต่างๆ 12% Youtube 6% Pantip 3% และอินสตาแกรม 1%</p>	